

นิสิต มก. กพส. กว่า 600 คน ลงแขกดำนา ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย  
ในกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ”

เช้าของวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กว่า 600 คน ได้ร่วมกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ” อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่สร้างพลังความสามัคคีให้กับนิสิตและบุคลากรรั้วนนทรี โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก. กพส. ได้ปั่นจักรยานเพื่อลดภาวะโลกร้อน จากสระพระพิรุณไปยังทุ่งนาไพร เพื่อร่วมลงแขกปลูกข้าวแบบปักดำและหว่านน้ำตม บนพื้นที่กว่า 120 ไร่ ณ ทุ่งนาไพร มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการปลูกข้าวดั้งเดิมของไทย เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

สำหรับพันธุ์ข้าวที่นำมาปักดำและหว่าน เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับพระราชทานจากพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และพันธุ์ข้าวพันธุ์พิเศษที่มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กรมการข้าว สภาวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาขึ้นมาอีก 4 พันธุ์ คือ พันธุ์หอมมะลิ 80 พันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ พันธุ์สินเหล็ก และพันธุ์ชลสิทธิ์ เพื่อนำมาปักดำและนาหว่าน

**“ภูมิ”** นายพิชญุตม์ สุขเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “โครงการนี้ทำให้ผมได้รู้จักกับเพื่อน ๆ เยอะมาก พวกเราได้ร่วมมือร่วมใจกันดำนาปลูกข้าว เราใช้พื้นที่ในการทำนาดำและนาหว่านน้ำตมกว่า 120 ไร่ โดยเฉพาะในปี นี้ เราได้พันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญมาทำการปลูก ยิ่งทำให้ผมและเพื่อนภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้”

**“นัท”** นางสาวณัฐวดี ศรีสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจที่ได้ทำกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ เหมือนกับเป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตได้รู้ถึงความสามัคคี บางคนที่เราเห็นหน้าบ่อย ๆ แต่ไม่รู้จัก พอมีกิจกรรมแบบนี้ทำให้เราได้รู้จักกัน อีกอย่างอยู่ปี 3 แล้ว เราก็ได้ทำกิจกรรมที่ทำให้เรามีประสบการณ์ชีวิตเพิ่มมากขึ้น ได้เห็นความสำคัญในการปลูกข้าว ได้รู้จักวิธีการดำนามีขั้นตอนการทำอย่างไร ต้องผ่านความลำบากเหนื่อยยากกว่าจะได้ข้าวมากิน นี่ขนาดฝนตกยังเหนื่อยขนาดนี้ ถ้าชาวนาที่ปลูกข้าวเวลาที่แดดแรง ๆ จะต้องเหนื่อยขนาดไหน ดังนั้น การที่มีกิจกรรมนี้ ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆ ๆ ที่เราอาจมองข้ามไป”

“อ๋ม” นางสาวกัญญารัตน์ ศักดิ์สงวน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเกษตร ให้ความเห็นว่า “นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทุกคณะ ทุกชั้นปี แล้วแต่ความสมัครใจ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่ก็เคยได้เรียนวิธีการปลูกข้าวมาบ้างแล้ว ถ้าในปีหน้าไม่ติดอะไรก็จะเข้าร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพืชมงคล เพราะจัดเป็นประจำทุกปีเป็นเหมือนประเพณีที่สืบทอดกันมา ทำให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีการดำนาปลูกข้าว เห็นความสำคัญของชาวนาและข้าว ที่สำคัญได้ความสามัคคีกลับไป เป็นความร่วมมือร่วมใจ เป็นกำไรชีวิตคะ”

กิจกรรมนี้ นอกจากจะมุ่งเน้นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดั้งเดิมของไทยเราแล้ว ยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน แม้ว่าในช่วงเช้าของกิจกรรมการทำนาปักดำ และนาหว่านน้ำตม จะมีฝนจะตกโปรยปรายมาตลอด แต่ทุกคนก็ยังมาร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมดี ๆ แบบนี้กันอย่างพร้อมเพรียง